
วราวุธ สั่งตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพืน้ที่

15 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมอารียสัมพันธ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม – นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรี

วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(รมว.ทส.)เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

จัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครัง้ที่ 3/2563 โดยมีประเด็น

วาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ 1) มาตรการกํากับการนําเขาเศษพลาสติก ซึ่งจะมีการพิจารณากําหนดปริมาณเศษ

พลาสติกนําเขาจากตางประเทศใหเหมาะสมกับความตองการที่แทจริงของประเทศ2) การสงเสริมใหมีการนําเศษ

พลาสติกในประเทศมาใชประโยชนอยางเป็นระบบครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 3) การจัดการกับตู

สินคาคงคางประเภทเศษพลาสติก

นายวราวุธ ไดใหสัมภาษณภายหลังการประชุมวา ที่ประชุมไดเห็นชอบจัดทําคําสัง่แตงตัง้คณะทํางาน 2 คณะ ภาย

ใตคณะอนุกรรมการฯ คือ คณะทํางานติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงงานพลาสติกและการกํากับ

การนําเขาเศษพลาสติก และคณะทํางานเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงงาน

พลาสติกและกํากับ โดยประเด็นการนําเขาเศษพลาสติกไดติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงงาน

พลาสติกและการกํากับการนําเขาเศษพลาสติกมอบหมายใหคณะทํางานฯ ตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพื้นที่ทัง้

129 แหง รวมทัง้ใน

เขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี สํารวจปริมาณความตองการเศษพลาสติกที่แทจริง และตรวจสอบวาการ

ดําเนินการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม โดยใหคณะทํางานฯ ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หลังจาก

นัน้

คณะอนุกรรมการฯ จะไดนําขอมูลดังกลาวประกอบการพิจารณากําหนดการอนุญาตการนําเขาเศษพลาสติกอยาง
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เหมาะสมตอไป

นายวราวุธ กลาวตอวา ไดมอบหมายใหกรมศุลกากรปรับแกไขระเบียบกรมศุลกากรที่เกี่ยวของกรณีที่มีตู

คอนเทนเนอรผิดกฎหมายแทนที่จะมายึดขายทอดตลาดก็ใหสามารถผลักดันตูสินคานัน้กลับประเทศตนทางไดทันที

คาดวาการประชุมครัง้หน าจะไดคําตอบที่ชัดเจนดังนัน้ผลสรุปของการประชุมคือการตัง้คณะทํางานขึ้นมาภายใน 60

วันกอนปีใหมเราจะผลักดันเพื่อใหไดของขวัญปีใหมกับคนไทยปี 2564 และปี 2565 เราจะหยุดการนําเขาไดหรือไม

แตตองขอยืนยันวาทายที่สุดแลวอีกไมกี่ปีจากน้ีไปถาหากปี2564 เราหยุดการนําเขาไดเราก็จะหยุดแตถามีความ

จําเป็นในเบื้องตนก็จะอนุโลมใหอีก 1-2 ปีแตถาที่สุดแลวจะตองไมมีการนําเขาขยะมาในประเทศไทยอีกตอไป


